



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, vào lúc 14. giờ 05., ngày 12 tháng 03 năm 2024

Tại: ... kết 28 Võ Thị Sáu, phường Phú Hội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà. Hồ Thị Ngọc Diệp - Công chức Đ. - XL
2. Ông Nguyễn Văn Bình - Cán bộ thú y phường
3. Ông [redacted] 2/28 Võ Thị Sáu
4. Bà [redacted] 7A/28 Võ Thị Sáu
- 5.

II. NỘI DUNG

Tiến hành làm việc liên quan đến nội dung phản ánh tại thư số với nội dung chủ thả rông không có kiểm soát thả các thú cưng trên đường phố của nhà ở trong kết 28 Võ Thị Sáu.

UBND phường chỉ đạo bà phân Đ. - XL, cán bộ thú y về kiểm tra thực tế tại địa điểm phản ánh và tiến hành làm việc với các hộ gia đình trong kết 28 Võ Thị Sáu.

Y kiến của ông [redacted] tại 2/28 Võ Thị Sáu: gia đình tôi có nuôi 01 con chó đực giống ta có chức năng thường xuyên theo dõi kỹ và giám sát thường xuyên việc thả chó ra ngoài.

Khuyến khích để tránh sự chủ quan các người dân xung quanh đảm bảo công tác vệ sinh của chó trong gia đình.

Qua phản ánh của ông Bình đề nghị chủ nhà địa chỉ [redacted] ra ngoài phải giám sát và khi đi về sinh hoạt chủ nuôi phải dọn dẹp sạch sẽ đảm bảo mỹ quan đô thị của khu vực xung quanh đường phố và yêu cầu phải chức năng định kỳ hàng ngày.

Y kiến của bà [redacted] gia đình tôi có nuôi 03 con chó có chức năng theo dõi kỹ và khi chó có thể thực

ấn gây ảnh hưởng môi trường gia đình cũng đã từng dọn vệ sinh sạch sẽ và đã cho 02 con chó cho chủ khai nuôi để tránh tình trạng xảy ra phức tạp.

Qua các ý kiến trên, UBND phường đề nghị các hộ gia đình nuôi chó phải chấp hành nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó theo quy định; khi đưa chó ra nơi công

cộng phải bảo đảm cho người dân xung quanh bằng cách đeo sỏ mõm hoặc xích chó và có người dắt; nuôi chó tập trung phải đảm bảo vệ sinh thú y, môi trường.

Biên bản kết thúc lúc 14 giờ 35 phút cùng ngày và đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và ký tên dưới đây.

Nhân viên tư vấn y

ngled

Nguyễn Văn Đình

Người viết biên bản

Thị Ngọc Diệp

Thị Ngọc Diệp

CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tôi chuyên thành Cam ớn Đoàn đã đến làm việc mang sao. Xomi đoàn kết, thân tình để đảm bảo việc mỗi chỗ đúng theo qui định của Pháp luật.